



นสพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ

ไทยรัฐ

ปีที่ 57 ฉบับที่ 17754 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2549 ราคา 8.00 บาท



● **มฟล.เปิดรับตรง** : นายประจักษ์ หน่อมนศรี หัวหน้าส่วนรับกวดศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล. กำหนดรับตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ใน 8 สาขาวิชา 21 สาขาวิชา จำนวน ๑๘๐ คน โดยเปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ 26 ต.ค. ๒๕๔๙ ส่วนการสมัครคัดเลือกวันที่ 7-8 ต.ค. และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ ๑๖ ต.ค. ทั้งนี้สามารถความใจลงในเว็บบอร์ดได้ที่ <http://www.mfu.ac.th> รายละเอียดสอบถาม โทร.0-53๑1-๘1๐๓ (-6) สำหรับข้อสอบคัดเลือกจะเป็นภาษาไทย แต่มีผลสอบจะวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วย เพื่อวัดทักษะการอ่านของนักศึกษาที่ไม่ถนัดเป็นคะแนนในสารคัดเลือก.

● **วช.หนุนวิจัย** : ส.ดร.อานนท์ ภูมยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า จากทราวจังหวัดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนกในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดรวมถึงคนสายงาน ดังนั้น วช. จะให้การสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในนกอพยพและนกสายงานขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ด้าน รส.นายสัตวแพทย์ปารเมศ รัตนากร นมกิตล เจ้าของโครงการวิจัยกล่าวว่า นกสายงานเป็นสินค้าส่งออกที่รายได้เข้าประมาณปีละกว่า 7๐๐ ล้านบาท ในไทยมีฟาร์มนกสายงานมากถึง ๘๐๐ ฟาร์ม ดังนั้นการศึกษาหารูปแบบวิธีกันเลี้ยงและวิธีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสายงานที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันไม่ให้นกเลี้ยงเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้ในอนาคต.

● **กุ่มสตรีลาถือสีล** : คุณหญิงทพชาติ มณฑสกรภักดิ์จัดสรรงบประมาณว่า ส่วนที่เกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท และทรงวิวัฒนาการ (วช.) ได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การให้ข้าราชการลาถือสีล ตามข้อเสนอนี้จะขออนุมัติเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยถือเป็นวันราชการและไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งเหตุผลที่กล่าวอ้างว่าควรลดวันลาเพราะได้รัดกุมมาบ้างแล้ว และจัดเป็นโครงการนำร่องในปีที่ใกล้จะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ วร. ไปศึกษาการขอเงินเพิ่มเติม รวมทั้งให้ทำเรื่องขออนุมัติการขั้วราชการพลเรือน (กพข.) เพื่อปรับปีงบประมาณนี้ว่ารัฐบาลของข้าราชการพลเรือน ค่าความเหมาะสมของกรวดตามหลักของของสถานที่ลาปฏิบัติธรรมต่อไป